



ประกาศเทศบาลตำบลทับมา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลทับมา

ข้าพเจ้านางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ขอแสดงเจตจำนงต่อหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะบริหารจัดการและนำพาหน่วยงานให้เกิดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณธรรม ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลทับมา “บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมสู่อาเซียน” และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยง ต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลทับมายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส จะปฏิบัติราชการโดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและตรวจสอบในการปฏิบัติงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดไว้

๒. ด้านความรับผิดชอบ จะปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด พร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวง มีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะทุจริต ดำเนินมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาไว้ซึ่งเกียรติของข้าราชการ

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงาน บริหารทรัพยากร และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่าต่อการกิจ รวมทั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา